

บริษัท หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์ จำกัด: 334 ซอยรามอินทรา 61 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230

โทร. 02-945 9394, 088-564-2525, 099-283-4848 E-mail : norsorpor.online@gmail.com



หนังสือพิมพ์ รายสามวัน

ข่าวเด่นประจำวันหน้า 1

เกร็ดความรู้ภายในหน้า 2

ประกาศหน้า 2-4

หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์

<http://www.norsorpor-online.com> วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ปีที่ 15 ฉบับที่ 1611 ราคา 10.00 บาท

“วันชัย” ชี้ดวงเมือง 7 ก.ค. ดาวมฤตยูย้าย ถึงขั้วจุด “แตกหัก” จับตา ปลาย พ.ค.เปิดสภา เข้าโหมดจุดเปลี่ยนใครจะอยู่จะไป

นายวันชัย สอนศิริ ส.ว. ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว “ทนายวันชัย” ระบุว่า ปฏิทินการเมืองกับปฏิทินดวงเมือง ช่างสอดคล้องกันจริงๆ เลือดจะไปลมจะมาตามประสาของดาวฤกษ์ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความล้มเหลวในสัปดาห์ก่อนหน้า มีผลให้เกิดความไม่ปกติกับบ้านเมืองในทุกๆ ด้านเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาว สากล้มซ้ำซากถามว่าแล้วรัฐบาลจะล้มไหม ก็ในเมื่อรัฐบาลเป็นเสียงข้างมากแต่เสียงข้างมากล้มแล้วล้มอีก ก็เป็นคำตอบอยู่ในตัวแล้วว่าจะดาชีวิตโลกนี้จะขาดเต็มที ในช่วงนี้ก็ยังพอประคับประคองกันไปได้แบบสะบักสะบอม พอกลางปีจะกระพือโหมรุนแรงยิ่งขึ้น จะไปหรือไม่ไปก็อยู่ในช่วงนั้นแหละ ปฏิทินการเมืองกับปฏิทินดวงเมืองเดินคู่ขนานกันมาอย่างน่าอัศจรรย์ วันที่ 7 ก.ค. 65 ดาวมฤตยูย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภจะสร้างแรงสั่นสะเทือนหวั่นไหวอย่างรุนแรงทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทั้งก่อนและหลังวันเคลื่อนย้ายของดวงดาว ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนประเทศไทย พอปลายเดือนพฤษภาคมสภาเปิดที่นี้แหละทั้งการเมืองและดวงเมืองรุ่งเรืองกันไปหมด ดาวสำคัญ ๆ ขยับเขยื้อนเคลื่อนตัวปะทะกันแรงทั้งภายนอกและภายใน และก็มีเรื่องใหญ่ๆ ในสภาถึงขั้นแตกหักจะอยู่หรือไปก็อยู่ในช่วงนั้นเหมาะเจาะกับการโคจรของดวงดาวพอดี ต้นเดือน มิ.ย.65 พ.ร.บ.งบประมาณจะเข้าสภา นี่ก็เรื่องใหญ่ถ้าไม่ผ่านรัฐบาลก็อยู่ไม่ได้แล้วก็จะตามมาด้วยอภิปรายไม่ไว้วางใจ ถ้าขึ้นเมื่อไร ธรณ.ห้ามยุบสภา ขึ้นให้ขึ้นก็เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายหนักเข้าไปอีกและก็เคยมีบทเรียนที่เจ็บปวดมาแล้ว ใครจะยอมให้เกิดเหตุการณ์แบบเก่าล่ะก็ขูบเสียบก่อนไม่ดีกว่ารี นอกจากนั้น ญัตติแก้ไข ธรณ.ห้าม ส.ว. โหวตนายกรัฐมนตรีก็น่าจะจ่อคอยตามเข้ามา นี่ก็เรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งของทั้งสภาล่างและสภานบน พรรคร่วมรัฐบาลก็จะปั่นป่วนคงจะไม่แพงกักแบบเก่าแน่นอนจะถอนตัวหรือไม่ถอนตัวแตกหักกันก็ตอนนี้ เวลาอยู่กับอำนาจมันน้อยเต็มที

“เห็นไหมมันเรื่องคอขาดบาดตายทั้งนั้น ตามปฏิทินการเมืองเป็นการแสดงฤทธิ์แสดงเดชของดาวมฤตยู เป็นเรื่องความเป็นความตายซึ่งจะเกิดขึ้นในเวลานั้น ประกอบกับปฏิทินการเมืองอย่างที่ว่ามานั้นแต่ละเรื่องมันสาหัสสากรรจ์ สัญญาณต่างๆ ที่ให้เห็นและอาการที่ปรากฏในขณะนั้นมันชี้อนาคต กรรมเป็นตัวกำหนดไม่มีใครลิขิตได้ ใครจะอยู่ใครจะไปหรือใครจะมาที่เป็นกรรมของแต่ละคน”
นายวันชัย กล่าว

“สุดารัตน์” ลั่น “ไทยสร้างไทย” ส่งผู้สมัคร ส.ส.ครบทั้ง 400 เขตและผู้ว่าฯ กทม. แนะเกม “สภาล่อม” ควรสู้กันแต่พองาม

คุณหญิงสุดารัตน์ เกตุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงความพร้อมของพรรคไทยสร้างไทยในการเลือกตั้งสนามต่างๆ ว่า การเลือกตั้ง ไม่ว่าจะสนาม กทม. สนามการเลือกตั้ง ส.ก. หรือสนามการเลือกตั้งทั่วไป สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งก่อนและหลัง ซึ่งพรรคไทยสร้างไทย เป็นพรรคการเมืองใหม่ จึงต้องทำงานอย่างเต็มที่ โดยพรรคไทยสร้างไทย ตั้งใจที่จะส่งผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) ซึ่งอยู่ระหว่างการพูดคุยเจรจา มีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 70-80% ยืนยันว่า ไม่ปิดบัง บุคคลที่จะมาทำหน้าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ในส่วนของพรรค แต่ขอให้การพูดคุยประสานงานเป็นที่เรียบร้อยจะรีบเปิดเผย ขอรับว่าอาจมีความล่าช้าไปบ้าง เนื่องจากพรรคไทยสร้างไทยเป็นพรรคใหม่ และต้องดำเนินการหลายเรื่อง ทั้งการเตรียมผู้สมัคร ส.ส. 400 เขต การเตรียมผู้สมัคร ส.ก. รวมถึงการเตรียมส่งผู้ว่าฯ กทม. แต่ทั้งหมดยืนยันว่าพรรคไทยสร้างไทย จะสู้ทุกสนามภายใต้เวลาที่จำกัด ยืนยันลงตัวเมื่อใดจะบอกทันที สำหรับกรณีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรล่อมบอยครั้งนั้น คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า เป็นการทำหน้าที่ของทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งฝ่ายที่อยากขี้อำนาจ และฝ่ายที่อยากล้มรัฐบาล แต่สำหรับตนเองและพรรคไทยสร้างไทย ยืนยันว่า ต้องการเห็นระบบการเมืองเข้มแข็ง เพราะหากระบบการเมืองอ่อนแอ ประชาชนจะเกิดความเบื่อหน่าย ดังนั้น เราจึงเข้าใจดีว่าการต่อสู้กันทางการเมือง เป็นเรื่องสำคัญสำหรับนักการเมือง แต่ต้องไม่ลืมปัญหาความทุกข์และผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ที่รอการแก้ไขจากสภาอยู่

“ขอให้ทุกคนได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ การสู้กันทางการเมืองในสภาควรทำแต่พองาม ขอให้รักษาหลักการ อย่างแข่งอำนาจกัน จนประชาชนกลายเป็นตัวประกันในแกมดอรองอำนาจ และจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย หากสิ่งที่ประชาชนรอคอยความหวัง ไม่ได้ถูกผลักดันจากสภา” คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าว

“สนธิรัตน์” ชัดสภาล่อม ทำประชาชนเสียโอกาส เนะรัฐบาล คืบอำนาจประชาชน อย่าสะสมปัญหาประเทศ

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ แกนนำและผู้ร่วมก่อตั้งพรรคสร้างอนาคตไทย ได้ตอบคำถามสื่อมวลชนกรณีสภาล่อม ว่า เป็นช่วงเวลาที่ระบบรัฐสภาทำงานไม่เต็มที่อย่างที่ควรจะเป็น ซึ่งรู้สึกเป็นห่วงเพราะผลเสียมันตกอยู่กับพี่น้องประชาชน เพราะระบบรัฐสภาไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ แม้กระทั่งการพิจารณากฎหมาย ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ทางรัฐสภาต้องดำเนินการแต่กลับดำเนินการไม่ได้ ต้องทิ้งค้างบนปัญหาที่รุมเร้าบีบคั้น ซึ่งไม่ควรปล่อยให้ปัญหาแบบล้นลูกกลูกกลานต่อไป แต่ไม่ขอออกความเห็นว่าเป็นความคิดของใคร ส่วนตัวมองว่าถ้าไม่ไหวจริงๆ ก็ควรต้องคืนอำนาจให้ประชาชน เพราะหากดึงไว้ต่อไปพี่น้องประชาชนจะเสียโอกาส เพราะสภาที่มีอยู่แต่ไม่สามารถดำเนินการขับเคลื่อนได้นั้น ทำให้พี่น้องประชาชนไม่ได้รับโอกาสที่ดีกับการมีรัฐสภา ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้มีอำนาจต้องพิจารณาถึงพี่น้องประชาชนและอาจจะต้องตัดสินใจโดยคิดถึงพี่น้องประชาชนมากกว่าพวกเขาหรือพวกเรา

“ผมคิดว่ารัฐบาลคงคิดอยู่ว่าจะยุบหรือไม่ยุบดี ตรงนั้นผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ท่านต้องคิดว่าถ้าคิดบนผลประโยชน์พี่น้องประชาชน ควรจะทำอย่างไร ผมคงไม่สามารถไปชี้นำได้ ถ้าคิดว่าต้องเป็นแบบนี้ไปอีก 5 เดือน 6 เดือนก็เท่ากับประเทศอยู่บนความบอบช้ำที่ต้องแก้ปัญหานั้น เราได้สะสมปัญหาใหม่เพิ่มขึ้น อันนี้ต้องขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจ แต่ส่วนตัวขอให้มองที่ประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นหัวใจสำคัญ”
นายสนธิรัตน์ กล่าว

มูมก่า

การนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม

รัฐวิสาหกิจทำสัญญาว่าจ้างบริษัทประเทศฝรั่งเศสให้ซ่อมแซมเครื่องยนต์เก่าที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม โดยส่งเครื่องยนต์ไปซ่อมแซมที่ประเทศฝรั่งเศส เมื่อบริษัทดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะส่งกลับมาให้รัฐวิสาหกิจใช้ในประเทศไทย เป็นการให้บริการที่กระทำในต่างประเทศและมีการใช้บริการในราชอาณาจักร รัฐวิสาหกิจผู้จ่ายเงินค่าบริการมีหน้าที่นำส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 83/6(2) แห่งประมวลรัษฎากร แต่เนื่องจากเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) รัฐวิสาหกิจ จึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีตามมาตรา 70

(กค 0706/7015 ลว. 23 ก.ค. 2547)

บริษัท A ในประเทศไทยสั่งซื้อสินค้าจากบริษัท B ซึ่งอยู่ในต่างประเทศ แต่บริษัท B มีบริษัท C ซึ่งอยู่ในประเทศไทยเป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้า โดยบริษัท B ได้มีคำสั่งให้บริษัท C เป็นผู้จัดส่งสินค้าให้บริษัท A การซื้อขายสินค้าระหว่างบริษัท A และบริษัท B เข้าลักษณะเป็นการขายสินค้าในราชอาณาจักรโดยผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรซึ่งเป็นผู้ขายสินค้าได้มีการส่งมอบสินค้าในราชอาณาจักรเมื่อบริษัท A จ่ายเงินค่าซื้อสินค้าให้บริษัท B บริษัท A มีหน้าที่ต้องนำส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่บริษัท B มีหน้าที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 7.0 โดยบริษัท A ต้องนำส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวด้วยแบบ ภ.พ.36 ภายใน 7 วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงิน

(กค 0706/พ./7452 ลว. 6 ส.ค. 2547)

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ